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เร่ิมประชุมเวลา  10.03 น. 
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน                     
เป็นประธานการประชุม ได้ด าเนินการประชุมดังต่อไปนี้ 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- วันนี้เป็นการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน คณะองค์ประชุม                   
มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง สวัสดีคณะองค์ประชุมทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม 
สวัสดีท่านนายกวินัย พุ่มพวง และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน                         
สวัสดีท่านวารุณี ข าสวัสด์ิ ผู้อ านวยการกองคลัง ท่านอุไร ดวงเดือน ผู้อ านวยการกองช่าง                  
ท่านราชวรี อนุกูล นักทรัพยากรบุคคล ท่านสกุนต์พงษ์ ศรีวรนาถ ผู้อ านวยการ                       
กองการศึกษา คุณหมอใจแก้ว ศิลปะศร ท่านศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                          
ท่านอัจฉราพร รักดี นักวิเคราะห์นโยบายฯ ท่านวาสนา รัฐธรรม นักพัฒนาชุมชน                         
และขออนุญาตใช้เสียงตามสาย วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 
- ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- วาระในการประชุมวันนี้จะมีอยู่ 4 วาระ ในส่วนของระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ
และพิจารณา ต้องขอมติจากท่ีประชุม 
  3.1 เรื่องเพื่อทราบ แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2564  
  3.2 เรื่องเพื่อพิจารณา พิจารณาและขอโอนเงินงบประมาณของส านักปลัด กองคลัง                    
และกองการศึกษา 
  3.3 เรื่องเพื่อพิจารณา การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณโครงการก่อสร้าง                
รางระบายน้ า คสล. 
  3.4 เรื่องเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 
พ.ศ. 2564 
- เรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณามี 4 ข้อนี้ 
- เรื่องท่ีฝากมา ซอยล้อเกวียน ผู้พักอาศัยมีการถมดินบริเวณหน้าบ้านซึ่งเดิมบริเวณนั้นน้ า
ในซอยจะระบายลงในร่อง ขณะนี้ผู้พักอาศัยถมดินเต็มพื้นท่ีแต่ยังวางท่อพีวีซีไว้เป็นทางน้ า
ระบาย เกรงว่าฤดูฝนอาจจะท าให้น้ าไหลเต็มซอยได้จึงอยากให้มีการขยายท่อให้กว้างขึ้น 
- เรื่องแนวแผงกันตกบริเวณหลังฟาร์มหมู เคยแจ้งไปครั้งหนึ่งแล้วจึงขอเน้นย้ าอีกครั้ง 
- เรื่องคลองท่าแร้ง หน่วยงานราชการรวมถึงองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนท่ีมีส่วน
รับผิดชอบได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประชาชนฝากแจ้งว่าบริเวณปากคลองเป็นท่ีดอน
อยากให้มีการท าเป็นในลักษณะถาวร 
- เรื่องเหมืองท่ีอยู่บริเวณหลัง อบต. ปัจจุบันมีลักษณะต้ืนเขิน ซึ่งอาจท าให้น้ าท่วมขังได้ 
- เรื่องป้ายบอกช่ือซอย ช่วงหลังมานี้มีการขนส่งท่ีเกี่ยวกับอาหารหรือขนส่งของเข้ามา 
บางครั้งอาจเข้ามาไม่ถูก จึงต้องมีการติดต่อกับผู้รับบริการ ซึ่งเรื่องนี้ทางท่านสมพร                
พราหมบุญยอด เคยได้กล่าวไว้แล้ว 
 
 
 



                          -4- 
- เรื่องภาษี อยากทราบว่าภาษีท่ีเป็นท่ีโฉนดนั้นต้องเสียภาษีในจ านวนเงินเท่าไร                       
ฝากถึงกองคลัง อยากให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องนี้อธิบายให้ชัดเจน 
- เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบมีเพียงเท่านี้ 
 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2564                  
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจทาน หากมีการแก้ไข
เพิ่มเติมขอให้แจ้งและเพื่อขอมติเห็นชอบต่อไป 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 12 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อทราบและพิจารณา 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

3.1 แจ้งเพื่อทราบ แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2564 
- ขอเชิญท่านอัจฉราพร รักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

นางสาวอัจฉราพร รักดี 
นักวิเคราะห์ ฯ  

- เรียนท่านประธานสภา อบต. ดิฉันนางสาวอัจฉราพร รักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในส่วนของแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2564 ท่ีจะแจ้ง
โดยทางกองสาธารณสุขมีการปรับเปล่ียนระยะเวลาของการท างานในโครงการธนาคารขยะ
ซึ่งก าหนดเดิมมีระยะเวลา 6 เดือน แต่จะแก้ไขก าหนดระยะเวลาใหม่เป็น 1 ปีงบประมาณ
ซึ่งแผนการด าเนินงานนั้นเป็นอ านาจของผู้บริหาร ประกาศใช้เป็นท่ีเรียบร้อย 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- รายละเอียดท้ังหมดจะอยู่ในหน้าท่ี 14 – 21 หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามได้และวาระนี้ไม่ต้องขอมติจากสมาชิก 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 

ประธานสภา อบต. 

3.2 เพื่อพิจารณาและขอโอนเงินงบประมาณของส านักปลัด กองคลัง และกองการศึกษา 

- ขอถามท่านสมาชิกซึ่งในวาระนี้จ าเป็นต้องขอมติเห็นชอบด้วย โดยจะให้ช้ีแจงเป็นครั้ง
หรือช้ีแจงรวมท้ังหมดแล้วจึงขอมติ ขอให้ปรึกษาเนื่องจากมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง 

- ขอเชิญท่านราชวรี อนุกูล นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด 

นางราขวรี อนุกูล 
นักทรัพยากรบุคคล 
 

- เรียนท่านประธานสภา อบต. ดิฉันนางราชวรี อนุกูล นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการ
แทนหัวหน้าส านักปลัด ขอช้ีแจงรายละเอียดของส านักปลัดท่ีจะขออนุมัติจัดซื้อดังนี้ 
(รายละเอียดแนบท้าย) 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- ขอสรุปในส่วนของส านักปลัด เป็นการโอนเงินงบประมาณในส่วนของหมวดเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล เพื่อน ามาจัดซื้อจ านวน 3 รายการ เป็นเก้าอี้ส านักงาน และขอถาม
เรื่องของจ านวนเงินงบประมาณ 47,000 บาทท่ีถูกก าหนดไว้ 

นางราชวรี อนุกูล 

นักทรัพยากรบุคคล 

- จ านวนเงินงบประมาณท่ีจะใช้จ่ายจริงคือ 40,700 บาท แต่เมื่อการขออนุมัติและ
ด าเนินการตามข้ันตอนเรียบร้อย งบประมาณท่ีเหลือจากการใช้จ่ายก็จะตกเป็นเงินสะสม 

  



 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 
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- ขอเชิญท่านวารุณี ข าสวัสด์ิ ผู้อ านวยการกองคลัง 

นางวารุณี ข าสวัสด์ิ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

- เรียนท่านประธานสภา อบต. ดิฉันนางวารุณี ข าสวัสด์ิ ผู้อ านวยการกองคลัง ขอช้ีแจง
รายละเอียดของกองคลังท่ีจะขออนุมัติจัดซื้อดังนี้ (รายละเอียดแนบท้าย) 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- ขอสรุปในส่วนของกองคลัง งบประมาณท่ีจะน ามาจัดซื้อมาจากหมวดเงินการศึกษาบุตร
เพื่อน ามาจัดซื้อตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงไป สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

- ขอเชิญท่านสกุนต์พงษ์ ศรีวรนาถ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

นายสกุนต์พงษ์ ศรีวรนาถ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

- เรียนท่านประธานสภา อบต. ผมนายสกุนต์พงษ์ ศรีวรนาถ ผู้อ านวยการกองการศึกษา               
ขอช้ีแจงรายละเอียดของกองการศึกษาท่ีจะขออนุมัติจัดซื้อดังนี้ (รายละเอียดแนบท้าย) 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- ขอสรุปในส่วนของกองการศึกษา โดยจะจัดซื้อจ านวน 3 รายการ เป็นเก้าอี้สีด า                       
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า จากงบประมาณท่ีมี 100,000 บาท จะเหลือ 
72,700 บาท 

- สมาชิกรับทราบทุกรายละเอียดท้ังของส านักปลัด กองคลัง และกองการศึกษา                            
หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามจะขอมติจากสมาขิกในท่ีประชุมด้วย  

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสียง 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

3.3 เรื่องเพื่อพิจารณาและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงรางระบายน้ า คสล. นามอญนิมิต 
ซอย 1 หมู่ท่ี 2  

- ขอเชิญท่านอุไร ดวงเดือน ผู้อ านวยการกองช่าง 

นางสาวอุไร ดวงเดือน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

- เรียนท่านประธานสภา อบต. ดิฉันนางอุไร ดวงเดือน ผู้อ านวยการกองช่าง ก่อนอื่นต้อง
ขออภัยในส่วนของความยาวและงบประมาณของโครงการท่ีบรรจุไว้ในข้อบัญญัติประกอบ
กับในพื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงจึงจ าเป็นต้องขอตัดท่อระบายน้ าท่ีเช่ือมต่อออกไป               
ขออนุญาตสภาเพื่อแก้ไขโครงการดังกล่าว (รายละเอียดแนบท้าย) 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- ในเอกสารที่ระบุความลึกนั้นจะเป็น 60 เซนติเมตร ความยาวจากเดิม 204 เมตร             
จะเหลือ 144 เมตร งบประมาณเท่าเดิม เนื่องจากราคาวัสดุในปัจจุบันปรับข้ึนและมีการ
เช่ือมท่อเดิมเม่ือปี 2563 สมาชิกพอเข้าใจหรือไม่ 

- สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติในท่ีประชุม 

มติที่ประชุม 

น.ส.อัจฉราพร รักดี 

นักวิเคราะห์ฯ 

 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสียง 

3.4 เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 
พ.ศ. 2564 

(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสียง 



 

ระเบียบวาระที่ 4  
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เร่ืองอื่นๆ  

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- สมาชิกท่านใดท่ีจะมีข้อสอบถามสมารถสอบถามผ่านประธานได้ครับ 

 

นายสนั่น สนับแน่น - สวัสดีทุกท่านครับ กระผมมาอาศัยอยู่บริเวณนี้มาเป็นเวลาประมาณ 5 – 6 ปีแล้ว                  
ไม่มีน้ าประปาใช้ ประชาชนท่ีอาศัยร่วมกันก็ไม่มีน้ าประปาใช้เช่นกัน โดยกระผมนั้นได้ท า
โครงการธนาคารต้นไม้ด้วย น้ าในบ่อบางครั้งก็แห้ง 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- การบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีหน้าท่ี
ดูแลประชาชน โดยครั้งนี้ไม่ได้ขอมติแต่ขอเข้าแผนไว้ซึ่งครั้งหน้าหากมีการประชุม                      
ก็จะมีการพิจารณาได้ ซึ่งการใช้เงินสะสมนั้นจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ 3 รายการคือ                               
กิจการท่ีก่อให้เกิดการเพิ่มพูนรายได้ บ าบัดความเดือดร้อน และการบริการชุมชนและสังคม 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- สอบถามท่านนายกเกี่ยวกับการทาสีแผงกันตกหลังบริเวณฟาร์มหมูสามารถท าได้หรือไม่
และการวางท่อบริเวณซอยล้อเกวียนซึ่งเคยได้ประสานกับรองสมานแล้ว อีกเรื่องคือการ          
ขุดลอกคลองท่าแร้งน่าจะไม่สามารถด าเนินการได้แต่บริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นดินดอนจะแก้ไข
อย่างไรหรือจะใช้เครื่องสูบน้ าบรรเทาไปก่อน รวมถึงป้ายช่ือซอยด้วยที่ท่านสมพรเคยได้
กล่าวไว้ สามารถด าเนินการอะไรได้บ้าง 

นายวินัย พุ่มพวง 
นายก อบต. 
 

- จากท่ีท่านประธานได้ฝากไว้ จะด าเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อลงส ารวจซึ่งหากใช้
งบประมาณจ านวนมากก็จะน าเข้าแผนต่อไป ส าหรับการขุดลอกคลองนั้นก็ต้องส ารวจแล้ว
น ามาค านวณงบประมาณในการจ้างเหมา หากไม่เพียงพอก็น าเข้าแผนของหมู่ท่ี 1                    
ลงสู่ข้อบัญญัติต่อไป ส าหรับเรื่องของป้ายซอยนั้นต้องท าความเข้าใจว่าโครงการของแต่ละ
หมู่บ้านจะไม่เหมือนกัน บางหมู่บ้านไม่ต้องการ หากหมู่บ้านใดต้องการก็ต้องท าโครงการ
เพื่อมาคิดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ส าหรับท่ีมีประชาชนของหมู่ท่ี 4 สอบถามมายัง อบต. 
เกี่ยวกับโครงการท่อน้ าในข้อท่ี 5 ของข้อบัญญัติของปี พ.ศ. 2564 จะด าเนินการหรือไม่
ซึ่งตอนนี้รองบประมาณเข้ามาในแต่ละช่วงเข้ามา 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- ขอเชิญท่านสมาน เกิดสา รองนายก อบต. หนองโสน 

 

นายสมาน เกิดสา 
รองนายก อบต. 

- เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ ผมนายสมาน เกิดสา รองนายก อบต.หนองโสน 
ขอตอบข้อสอบถามในกรณีคลองท่าแร้งท่ีเกี่ยวกับปัญหาน้ าไม่พอใช้ การขุดลอกนั้น                  
ท าได้ยากซึ่งทางต าบลท่าแร้งท าเข่ือนเรียงหินท าให้คลองต้ืนเขิน เวลาน้ าขึ้นไม่สามารถ                
ไหลเข้าสู่คลองท่าแร้งได้และมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับทางชลประทานท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแร้งออก หารือแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นโดยได้ขอเครื่องสูบน้ าของชลประทาน              
แต่ยังมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิง การแก้ปัญหาอย่างถาวรนั้นในปี 2565                      
ทางชลประทานจะติดต้ังเครื่องสูบน้ าระบบไฟฟ้า และขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน มีการติดต้ังเครื่องสูบน้ าจ านวน 2 ตัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้น 

  



 

นายวินัย พุ่มพวง 
นายก อบต. 
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- ส าหรับเรื่องราวต่างๆ ท่ีแจ้งเข้ามา ทางคณะผู้บริหารได้รับทราบ สามารถด าเนินการให้ได้
ในส่วนท่ีท าได้เลย และลานกีฬาวัดชมพูพนท่ีมีประชาชนมาออกก าลังกายได้แจ้งให้กอง
การศึกษาลงไปดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ออกก าลังกาย ส าหรับคลองท่าแร้งขอเสริมว่า
ยังไม่สมบูรณ์เพราะต้องมีเครื่องสูบไฟฟ้าโดยระยะเวลานั้นต้องแล้วเสร็จ 3 ปี 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- เรื่องของภาษีท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ี ทางกองคลังมีเจ้าหน้าท่ีอธิบายหรือไม่ 
- ขอเชิญท่านอรวรรณ รุณพันธุ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

นางสาวอรวรรณ รุณพันธุ ์
นักวิชาการจัดเก็บ ฯ 

- เรียนท่านประธานสภา อบต. ดิฉันนางสาวอรวรรณ รุณพันธุ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ขอพูดถึงภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 
  1. เกษตรกรรม จะคิดภาษีในอัตราร้อยละ 0.01 
  2. ท่ีอยู่อาศัย จะคิดภาษีในอัตราร้อยละ 0.02 
  3. อื่นๆ (การประกอบพาณิชยกรรม) จะคิดภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 
  4. ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า จะคิดภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 
- ส าหรับผู้ท่ีมีท่ีประกอบการในลักษณะเกษตรกรรมจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 3 ปี 
ราคาประเมินไม่ถึง 50 ล้านบาท จะได้รับการบกเว้น 
- ส าหรับท่ีอยู่อาศัยจะได้รับยกเว้น 50 ล้านบาท ผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินและมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านจะได้รับยกเว้น 50 ล้านบาท ส่วนผู้ท่ีไม่มีช่ือยู่ในทะเบียนบ้านจะเสียภาษี                 
ในอัตราร้อยละ 0.2 
- ส าหรับพาณิชยกรรม ผู้ประกอบร้านค้าจะคิดค านวณจากขนาดกว้าง x ยาว  
- ส าหรับท่ีดินรกร้างว่างเปล่า จ านวนท่ีไม่ได้ประกอบกิจการหรือปล่อยรกร้างว่างเปล่า       
จะคิดในอัตราร้อยละ 0.3 ตัวอย่างเช่น ท่ีดิน 1 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 200 บาท
อัตราภาษีท่ีเสียคือ 400 บาท โดยค านวณจาก 1 ไร่ เท่ากับ 400 ตารางวา x ราคา
ประเมินของท่ีดิน x อัตราภาษีร้อยละ 0.3 เป็นต้น 
- ส าหรับราคาประเมินนั้นจะมาจากกรมธนารักษ์ท่ีส่งข้อมูลมา 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- พอเข้าใจในระบบของการคิดค านวณการจัดเก็บภาษีแล้ว ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ี 

- ขอเชิญท่านผวน นิตปราณี สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 6 

นายผวน นิตปราณี 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 

- เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ ผมนายผวน นิตปราณี สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 
ขณะนี้ทาง อบต. ไม่ได้ลงไปท าประชาคมหมู่บ้านเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิด                
และโครงการของหมู่ท่ี 6 ทางไปหมู่ท่ี 3 ถนนบริเวณหน้าป้อมต ารวจมีการทรุดโทรม           
อยากให้น าโครงการนี้เข้าแผนด้วย 

 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- ขอเชิญท่านอัจฉราพร รักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 



 

นางสาวอัจฉราพร รักดี 
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ 
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- ขอช้ีแจงในส่วนของการท าประชาคมส าหรับปี พ.ศ. 2566 – 2570 การจัดท าแผนของ
ปีนี้ได้มีหนังสือยกเว้นการท าประชาคมเนื่องจากสถานการณ์โควิดและทางกองแผนจะท า
หนังสือขอโครงการไปยังท่านสมาชิก ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง                           
ให้ส่งกลับภายในส้ินเดือนนี้ ล าดับความส าคัญจะอยู่ในการยกร่างและจัดประชาคม 

ของต าบล ประชาคมต าบลจะมาพิจารณาจัดล าดับโครงการ หากไม่เข้าใจสามารถติดต่อ
สอบถามได้โดยตรง โครงการท่ีส่งไปจะมีหัวข้อของโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุข                     
การอาชีพและเรื่องของส่วนอื่นๆ เน้นย้ าว่าจะเข้าบรรจุในปี พ.ศ. 2566 นับถัดไป 5 ปี
หากกรณีเพิ่มเติมโครงการเร่งด่วนให้มาเขียนค าร้องแล้วเข้าสู่ตามล าดับข้ันตอน                              
โดยกองแผนจะประสานกับกองคลังในส่วนของงบประมาณด าเนินการ 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- หวังว่าท่านผวน นิตปราณี คงเข้าใจ หากไม่เข้าใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีได้โดยตรง 
- ขอเชิญท่านสายพิรุณ อัฐนาค ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ 

นางพิรุณ หัตถนาค 
ผอ.โรงเรียนวัดสิงห์ 

- เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ ดิฉันนางสายพิรุณ อัฐนาค ผู้อ านวยการโรงเรียน                
วัดสิงห์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัคร
นักเรียนช้ันอนุบาล เกิดปี พ.ศ. 2559 ต้ังแต่ 1 มกราคม 2559 – 16 พฤษภาคม 
2560 และรับสมัครนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เกิดปี พ.ศ. 2557 – 16 พฤษภาคม 
2558 หากนักเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 – 6 มีความประสงค์จะย้ายมาก็ขอให้
ย้ายมาในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ก่อนวันท่ี 10 มิถุนายน 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- ขอเชิญท่านสุพจน์ ทองม่วง สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 5 

นายสุพจน์ ทองม่วง 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 

- เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ ผมนายสุพจน์ ทองม่วง สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5                       
จะขอกล้องวงจรปิดไปติดต้ังไว้ตรงศาลาหมู่ท่ี 5 โดยในระยะหลังมีของหายบ่อย                 
เนื่องจากบริเวณศาลานั้นมีประชาชนมาพักอยู่เป็นประจ า 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- ขอเชิญท่านศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายศักด์ิศรี ลาภประสิทธิ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ ผมนายศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 
เรื่องท่ีน าเสนอเข้ามาฉุกเฉินหรือเร่งด่วนแต่ไม่สามารถน าเข้าได้ เพราะมีระเบียบในการเว้น
การประชาคมเข้ามา ซึ่งหากมีการประชาคมจะท าให้ปัญหาความเดือดร้อนของประขาชน
ได้รับการแก้ไข เพื่อท าให้การท าแผนหรือปรับแผนด าเนินการได้ ส าหรับคลองท่าแร้งท่ีมี
การสร้างประตูน้ าท าให้หลายพื้นท่ีได้รับผลกระทบ มีบ้านเรือนท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างหรือการขุดลอก อยากให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลลงพื้นท่ีไปดูแล
ส าหรับเรื่องของปัญหาลิง ขณะนี้มีบริเวณท่ีได้รับผลกระทบไปยังพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 ควรมี              
การจัดท างบประมาณในการท าหมันลิง และเรื่องการจัดท าโครงการ การออกแบบ                        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ควรมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้โครงการ            
ท่ีจ าเป็นต้องตกไป 

  



 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 
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- ขอเชิญท่านสมพร พราหมบุญยอด สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 

นายสมพร พราหมบุญยอด 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 

- เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ ผมนายสมพร พราหมบุญยอด สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7
ในตอนต้นท่ีท่านประธานพูดถึงป้ายซอยโดยท่ีผมเคยเป็นผู้ท่ีพูดถึงไว้นั้น ขณะนี้                         
มีงบไทยเข้มแข็งของทางอ าเภอประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านและน างบท่ีได้มาท าป้ายซอย               
หากหมู่ใดท่ีต้องการก็ขอให้เสนอเรื่องมาเพื่อประสานด าเนินการต่อไป ช่วงท่ีมีฝนตกหนัก 
ซอยข้างทางรถไฟเกิดน้ าท่วมอยากให้ทางคณะผู้บริหารลงพื้นท่ีไปดูและหาทางแก้ไข                        
ก่อนถึงฤดูฝน 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- ขอเชิญท่านวินัย พุ่มพวง นายก อบต. หนองโสน 

นายวินัย พุ่มพวง 
นายก อบต. 

- ส าหรับเรื่องท่ีแจ้งมาท้ังหมด การท าประชาคมนั้นทางรัฐบาลมีหนังสือส่ังการมาโดยตรง
แต่ก็ไม่ได้ละเว้นการท างาน มีการประสานงานตลอด เรื่องของคลองท่าแร้งเป็นการขอ
โครงการท่ีร่วมกันจากหลายส่วนซึ่งขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จแต่มีปัญหาท่ีเกิดคือการตอก
เสาเข็ม ส่งผลกระทบกับบ้านเรือนท่ีใกล้บริเวณท่ีก่อสร้าง มีการประสานกับผู้รับเหมา                          
เมื่อท าการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมาซ่อมแซมส่วนท่ีได้รับผลกระทบด้วย                               
ในเรื่องของลิง ทาง อบต. ก็มีการท าหนังสือแจ้งไปยังปศุสัตว์ หากต้องการให้จัดต้ัง
งบประมาณถ้าไม่ติดขัดในระเบียบก็คาดว่าน่าจะสามารถท าได้  

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- ขอเชิญท่านสนั่น เผ่าวิจารณ์ สมาชิก อบต หมู่ท่ี 4 

นายสนั่น เผ่าวิจารณ์ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 

- เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ ผมนายสนั่น เผ่าวิจารณ์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4            
ขอพูดถึงเรื่องประปาท่ีไหลน้อยมาก ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาค จึงขอแจ้งให้
ประชาชนได้รับทราบด้วย 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง 
ประธานสภา อบต. 

- มีสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ส าหรับการ
ประชุมสภาในวันนี้ ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน เลขานุการสภา  
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนท่ีรับฟังผ่านเสียงตามสายมา ณ ท่ีนี้ หากสมาชิกท่าน
ใดไม่มีข้อสอบถามหรือสงสัย ขอปิดประชุม 

 

 
ปิดประชุม                     เวลา 11.54 น. 
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       (ลงช่ือ)                                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นายนาฎ วงศ์ทองดี) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว                                   
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

     (ลงช่ือ) 
        (นางสุชาดา ขวัญยืน) 
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                                  (ลงช่ือ) 
                  (นางสาวประไพ ผลประโยชน์)                                  (นางสาวสมบัติ ภักดีโสภณ) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนในการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2564                                   
เม่ือวันที่  8  เมษายน 2564 ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2564                             
คร้ังนี้แล้ว 
 
 

(ลงช่ือ)                                       ผู้ตรวจบันทึกประชุม  
        (นายสุพจน์  แก้วสว่าง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 


